



กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประกาศ เลขที่ TKSG 059/2567

เรื่อง นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ ภายใต้กฎหมาย โดยดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี มุ่งมั่นส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ดำเนินงานโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการจัดทำข้อมูลการดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง โปร่งใส

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยบริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC : Collective Action Coalition) โดยบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานรับทราบและเปิดเผยไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยสนับสนุนการดำเนินงานทั้งพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สังคม และชุมชนรอบข้าง คำนึงถึงความเท่าเทียม ความเสมอภาค และไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สนับสนุนการเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การบังคับใช้แรงงาน การใช้แรงงานเด็ก ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการกับคู่ค้าโดยมีมาตรการความร่วมมือ Code Of Conduct ในคู่ค้าทุกรายที่บริษัทดำเนินงานด้วย

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีกระบวนการจ้างงานอย่างเป็นธรรม ให้สวัสดิการแก่พนักงานในทุกระดับอย่างเท่าเทียมตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการจัดสรรสภาพแวดล้อมการทำงาน ตลอดจนดูแลสุขภาพตรวจสุขภาพประจำปี ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีพื้นที่การออกกำลังกาย พื้นที่เรียนรู้ และพื้นที่พักผ่อนให้แก่พนักงาน ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีโอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน มีการอบรมจัดสัมมนาพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับความสามารถของพนักงาน มีช่องทางให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น ร้องเรียนภายในบริษัทและได้รับความคุ้มครองในเรื่องดังกล่าวด้วย

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม และสินค้าเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าโดยคำนึงถึงคุณภาพ มาตรฐาน ผ่านกระบวนการที่มีคุณภาพ มีการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ มีการจัดระบบลูกค้าสัมพันธ์เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า รวมถึงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว รักษาความลับข้อมูลของลูกค้าและไม่นำไปใช้ในทางที่มิชอบโดยปฏิบัติตามสัญญาของลูกค้าอย่างเคร่งครัด

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินงานการส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อม จึงดำเนินงานภายใต้ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001, Eco Factory, อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และได้การรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร อย่างไรก็ตามบริษัทมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดผ่านโครงการต่างๆ ของบริษัท อาทิเช่น โครงการประหยัดพลังงาน โครงการบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น รวมถึงการกำหนดนโยบายการจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยลดภาวะโลกร้อน และรักษาสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง



Certified by





การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เพื่อให้เกิดชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งมีการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้ดำเนินการภายใต้มาตรฐาน CSR-DIW เข้าร่วม โครงการชงชาวดาวเขียว รวมถึงโครงการอื่นๆ ร่วมกับภาครัฐ การนิคมฯ และชุมชนรอบข้างเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและตอบแทนสังคมอย่างแท้จริง

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง และมีหน่วยงานติดตามข้อร้องเรียน หรือการขอความช่วยเหลือจากชุมชน เพื่อพัฒนาโดยให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ชุมชนโดยรอบพื้นที่บริษัท

อนึ่ง นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับนี้ ได้รับการทบทวนและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 หากมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมก่อนวันที่นโยบายฉบับนี้ประกาศใช้ ให้ยกเลิกและให้ใช้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับนี้แทน โดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567

(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



Certified by

